



สารอวยพรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ของประธานศาลฎีกา



เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ผมขอเชิญชวนท่านผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในน้ำพระราชนิเวศน์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ด้วยการพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมพรรษาที่ยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตราบนิจรันดร์

ในรอบปีที่ผ่านมา มีคดีความขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆ แต่ก็ด้วยความวิริยะและอุตสาหะของท่านผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลงานสำคัญของทุกท่านที่อุทิศตนปฏิบัติงานจนสำเร็จ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ นอกจากการบริหารจัดการคดีในเวลาอันรวดเร็วแล้ว สิ่งที่ผมขอให้ท่านผู้พิพากษาทุกท่านให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ การพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตาม “หลักนิติธรรม” ด้วย ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการใช้อำนาจทางกฎหมาย หากคดีใดที่มีปัญหาในการตีความกฎหมายแล้วจะไม่สอดคล้องต่อความยุติธรรม ให้ถือหลักความยุติธรรมมาเป็นสำคัญอันดับแรกเสมอ ซึ่งผลของการยึดมั่นในหลักนิติธรรมนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยทั่วกัน

/สำหรับ...

สำหรับปีพุทธศักราช 2560 ผมได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาการเขียนคำพิพากษา เนื่องจากการเขียนคำพิพากษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้อำนาจตุลาการและจำเป็นที่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน การพัฒนาการเขียนคำพิพากษานี้มิได้หมายความว่าที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลยุติธรรมมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง แต่เป็นการหาแนวทางที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานและมุ่งเน้นเหตุผลในคำพิพากษามากกว่าการยึดติดกับถ้อยคำรูปแบบของคำพิพากษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของศาลยุติธรรม โครงการนี้จะดำเนินการทุกระดับชั้นศาลทั่วประเทศ และได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นทั่วประเทศ เรื่องการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลชั้นต้นให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่จะจัดขึ้น อาทิ จัดให้มีการบรรยายหัวข้อการเขียนคำพิพากษาเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรปกติ จัดสัมมนาการพัฒนากระบวนการตรวจร่างคำพิพากษาศาลฎีกา จัดทำคู่มือการเขียนคำพิพากษา จัดทำโครงการประกวดคำพิพากษาดีเด่นทั่วประเทศ จัดบรรยายการเขียนคำพิพากษาในโครงการวิชาการสัญจรร่วมกับสำนักกฎหมายและวิชาการตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศและตลอดปีงบประมาณ เป็นต้น

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังท่านผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบุญญาบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ มีขวัญและกำลังใจที่มั่นคงแข็งแกร่ง มีความสามัคคี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวง เพื่อช่วยกันทำให้สถาบันศาลยุติธรรมสามารถผดุงความยุติธรรมสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนตลอดไป

